

Hầu hết cha mẹ ở xã hội hiện đại có đủ điều kiện giáo dục con cái toàn diện về thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, do thực trạng về giáo dục hiện nay có mặt sự vắng mặt nên những hình thức khá nhiều đến thái độ của cha mẹ với thầy cô giáo của con. Tình hình đó dẫn đến việc phụ huynh ít lưu tâm giáo dục con trẻ về lòng biết ơn thầy cô giáo, biết tôn sùng trẻ ngoan. Nhân ngày Hiện chúng Nhà giáo, chuyên đề Giáo dục của tập chí Ngày nay làm bàn về giáo dục nhân cách và thể hiện lòng biết ơn của trẻ trong xã hội ngày nay.

Tổ ngàn đời xưa, dân tộc ta đã có truyền thống “tôn sùng trẻ ngoan”, “tiên học lễ, hậu học văn”, điều đó cho thấy tầm quan trọng và vai trò quan trọng của thầy giáo trong việc phát triển nhân cách của trẻ. Điều này không chỉ của thi thoảng và quan trọng với xã hội xưa mà ngày nay, cũng là một trong những viên gạch đầu tiên của nền tảng về giáo dục nhân cách cho trẻ.

Còn nhớ ông ngoại tôi kể lại rằng, mẹ tôi dạy Hiện chúng nhà giáo, nhà ông thầy dạy rất đông học sinh đến chơi thăm thầy và những món quà như những chiếc chuông bìa trắng kẻ ô. Quà lúc lấy thu được tụy mang giá trị tinh thần và thể hiện sự biết ơn, những chiếc vòng đeo tay... hoặc bó hoa nhỏ cắt ngay vạt nhà... Chỉ thế thôi, những tấm áp tình nghĩa, những chiếc trao lòng những nhàn điệu rớt phôi khi, hân hoan. Đến lượt tôi, Ông vẫn dạy rằng “Văn hóa tặng quà” mang ý nghĩa sâu xa là thể hiện lòng biết ơn và khó có thể quy đổi thành giá trị hữu hình.

Ngày nay, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, mặt bằng không những các bậc phụ huynh đã đa dạng hóa các loại quà cáp lẫn hình thức biểu lộ, họ quy đổi thành giá trị vật chất khi nhận ngày Hiện chúng biết đi phần thanh cao và mang ý nghĩa thực dụng hơn trước. Phụ huynh tặng quà cho thầy cô theo nghĩa vật, thậm chí “cạnh tranh” lẫn nhau để lấy lòng thầy cô. Trẻ em rất tinh và khôn, không cần những lời pha vơi nói với chúng mà thực chúng hiểu điều những lời làm sẽ có ảnh hưởng thế nào đến chúng. Có đứa trẻ mẫu giáo mới 5 tuổi đã về hỏi mẹ: “mẹ ơi, mẹ đã gửi gì thầy đến cho cô giáo con chưa?” (vì bố mẹ thường đem tiền vào trong phong bì dùng để gửi thầy mỗi khi đến nhà cô giáo, điều đó khiến việc giáo dục con trẻ biết “tôn sùng trẻ ngoan” khó khăn hơn bởi ý nghĩa thực của lễ Hiện chúng dạy những buổi mai mốt đi nữa).

## **Dạy con lòng biết ơn**

Biết tôn trọng người dạy dỗ và điều đó chúng ta nên nghĩ là bài học đầu tiên và truy cập thông tin tôn sùng ông đồ. Đã có nhiều tâm lý của trẻ từ 0 – 2 tuổi và nhìn chung biết tập trung vào những nhu cầu của riêng mình còn việc nhận thức và những giá trị đạo đức còn rất hạn chế. Từ 2 tuổi trở lên, bé mới có thể bắt đầu hiểu được “cho” và “nhận” là một phần quy luật tự nhiên của mọi vật. Cha mẹ đừng nên mong trẻ lòng biết ơn thầy cô là điều nên làm, dạy trẻ từ những điều cơ bản, cho phép vui chơi và chơi, giúp thích vai trò, tầm quan trọng và sự yêu thích của thầy cô, lúc này trẻ sẽ dễ dàng tiếp nhận một cách tự nguyện. Đây là cách để trẻ làm quen với ý nghĩa sơ khai về lòng biết ơn thầy cô và những mối quan hệ bên ngoài, trẻ sẽ học hỏi.

“Tâm hồn trẻ thơ như tờ giấy trắng, người lớn hãy viết lên đó những điều tốt đẹp bằng chính lời nói và hành động của mình”. Điều này lý giải tại sao phụ huynh cần dạy cho trẻ hiểu được việc cho và nhận lòng tri ân đối với công lao dạy dỗ của thầy cô giáo là một nghĩa cử cao đẹp mà ngày Hiện chúng ta đang là để bổ sung thêm tình nghĩa thầy trò.

Hãy làm gương cho con, trò chuyện, trao đổi với con về những khúc mắc trong quá trình đi học, làm việc nhà cho con và thầy cô để bé không ngại làm buồn giận nếu mắc một hình phạt nào đó để học hỏi.

Hầu hết phụ huynh trong xã hội hiện đại đều ưu tiên qua tuổi trẻ trẻ và cũng đã thu được lòng bài học đầu tiên là ý nghĩa, là truy cập thông tin “tôn sùng ông đồ”. Vì thế hãy truy cập tất cả mọi thành quả của lòng biết ơn này cho con trẻ, cho dù nó được thể hiện bằng hình thức tặng quà thì sự “cho” và “nhận” này đều đặn là tình cảm chân thành để thể hiện lòng biết ơn người dạy dỗ, hãy cho con hiểu đó là cách biểu lộ tình cảm phù hợp và hoàn toàn chính đáng:

### **Dạy trẻ tôn trọng người đi học nhỏ nhất: Lễ chào hỏi**

Chào thầy cô giáo là một thói quen rất quan trọng trong việc giáo dục trẻ tôn trọng việc học tập của chính mình. Khi đến lớp, bé mẹ hãy yêu cầu cháu chào thầy cô giáo. Trẻ sẽ rất thích được chào thầy cô giáo to giọng như hét lên để thầy cô chú ý tới mình. Đó là một điều tuy nhỏ nhưng, khi đó các thầy cô sẽ vui qua việc chào hỏi học sinh.

### **Giáo dục trẻ lòng biết ơn theo từng độ tuổi**

Đội trẻ biết tôn sùng thầy cô đã bắt đầu hiểu được cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ, trong đó nghĩa thầy – trò, bè bạn, gia đình... được nhìn nhận bằng những cách khác nhau. Đội trẻ thể hiện lòng biết ơn và nhận thức đúng về những nghi thức, những bài học làm người, những truyền thống tốt đẹp của cha ông là một phần trong hành trình giáo dục kỹ năng sống và đạo đức của trẻ.

Theo tổng đội trẻ nhận thức của trẻ cũng được bồi đắp và nâng cao hơn, lối sống của người lớn, những vấn đề phát sinh trong xã hội, môi trường sống, môi trường học tập, đức biết là sự xung đột của một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên trong xã hội hiện đại và những hình thức sống tốt đẹp của đời sống cũng như việc hình thành nhân cách của trẻ.



Đội trẻ hiểu nghĩa là một yêu cầu quan trọng trong việc hình thành nhân cách của con người. Những thói quen sống hình thành nên nhân cách và những hình thức đúng tính khí của một người sau này, vậy nên việc dạy trẻ hiểu nghĩa cho con cái vô cùng quan trọng, cần thiết hơn cả việc dạy chữ cho con.

“Không thầy đố mày làm nên”, một triết lý dân gian đã được lưu truyền từ bao đời nay. Điều này cho chúng ta thấy người thầy có vai trò to lớn đối với con đường học vấn của mỗi học trò. Dù là học trò bán chữ, nhũn tũ (có câu “nhũn tũ vì số, bán tũ vì số” - một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy), huân chương, chúng ta, trong đời ai cũng là học trò hơn một lần “nhũn tũ” hiểu theo nghĩa rộng của khái niệm này.

Giúp trẻ hình thành sự lễ phép, lòng kính yêu, tôn trọng thầy cô là một việc làm đáng khích lệ, không phải để đáp lại những mong muốn thể hiện nó mà truyền thống “tôn sùng thầy cô” là biểu hiện chân thành theo sự tốt đẹp của đời sống của trẻ ./.

Hà Minh Loan